



ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
เรื่อง งดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รอบใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการควบคุมของจังหวัดบุรีรัมย์ และอธิบดีกรมบังคับคดีได้มีข้อสั่งการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ให้สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศรายงานศาลเพื่อขอให้มีการงดการขายทอดตลาด ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน สถานที่ราชการ อันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและเพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เห็นว่าการจัดกิจกรรมขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก คู่ความในคดีหรือผู้แทนที่มาดูแลการขาย ประชาชนผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าสู่ราคา อาจต้องเดินทางมาจากต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ศาลจังหวัดนางรอง จึงมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง **งดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน** ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้ประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

๑. ลีออต มหกรรม/๖๔ นิตที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ คดี

จึงประกาศให้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจเข้าซื้อทรัพย์สินทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางมยุรี มุทสิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง